

İsa'nın doğası, barış

onun üzerine olsun

İnanç meseleleri tartışılırken, İsa'nın mahiyetine ilişkin kafa karışıklıkları ve birçok iddia nedeniyle, Hz. İsa'nın mahiyetinin de tartışılması gerekir.

Bazı Hristiyanlar "Mesih'in Tanrı olduğunu" ya da bir üçlemenin üçünden biri olduğunu ve Tanrı'yı yeryüzünde insan şeklinde bedenlendirdiğini iddia etmektedir. Hristiyan Kutsal Kitabı'na göre, İsa, selam üzerine olsun, yiyen, içen, uyuyan ve dua eden bir varlık olarak doğmuştur. Ayrıca sınırlı bir bilgiye sahipti. Bu özellikler Tanrı'ya uygun değildir. Tanrı mükemmellik özelliklerine sahipken, insan tam tersine bu mükemmellikten yoksundur. Bir şey nasıl aynı anda iki zıt özelliğe sahip olabilir -yani, tam ve eksik olmak?! Bu mantıksızdır.

Ancak "Eğer Allah her şeyi yapmaya kadir ise neden insan olamıyor?" diye sorulabilir.

Tanrı tanımına göre, Tanrı kendisine yakışmayan eylemlerde bulunmaz. Yani eğer Tanrı insani niteliklere sahip bir insan olursa, o zaman zorunlu olarak artık Tanrı değildir.

Dahası, Kutsal Kitap Mesih'in Tanrı'nın bir hizmetkârı olarak konuştuğu ve davrandığı ve Tanrı'nın ondan belirgin bir şekilde ayrı olduğunun altını çizen birçok ayet içerir.

Örneğin Matta 26:39'da şöyle deniyor: "Yüzüstü kapanıp dua etti."

İsa bir tanrı mıydı, bir tanrının yüzüstü kapanıp dua etmesi mantıklı mı? Peki kime dua ediyordu?

Bazı Hristiyanlar, "İsa Mesih Tanrı'nın Oğlu" olduğunu iddia ediyorlar. Kendimize "Bu gerçekte ne anlama geliyor?" diye sormalıyız. Tanrı, gerçekte ya da mecazi anlamda bir çocuk sahibi olmaktan çok daha yücedir.

Buna ek olarak, "Tanrı'nın Oğlu" ifadesi eski İncil dillerinde "salih kulları" ifade etmek için sembolik olarak kullanılmıştır. Bu ifade sadece Mesih'le (selam üzerine olsun) sınırlı kalmamış, Eski Ahit'te Dâvud, Süleyman ve Yakup gibi birçok peygamber tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin bir ayette "... İsrail benim ilk doğan oğlumdur" denmektedir. (Mısır Çıkışı 4:22)

"Çocuk sahibi olmak Allah'a yakışmaz. O, bundan çok münezzehdir" Meryem Suresi (35. ayet)

İslam'da İsa'ya inanmak, Tanrı'ya ve O'nun ihtişamına olan inancı aynı zamanda koruduğu için İsa'nın gerçeği hakkında doğru öğretiyi temsil eder. Hz. İsa, yalnızca Allah'a ibadet etmeye insanları çağırarak için Allah tarafından gönderilen asil bir elçiydi.

Bu durumda neden buradayım?

Herkes gözlerin, kulakların, beynin ve kalbin belirli bir amaca hizmet ettiğini kabul eder. Peki ya tüm bireyin varoluşunun da bir amacı olması makul değil midir?

Bilge Tanrı, bizi amaçsızca ve plansızca yaşamak için yaratmadı; aynı şekilde sadece yeme, içme ve evlilik arzularımızı tatmin etmek için de değil. Biz, yüce bir amacın parçası olarak yaratıldık; bu da, Yüce Tanrı'nın varlığına inanmak ve yalnızca O'na

ibadet etmek suretiyle yaratıcımızın rehberliğine göre yaşamaktır. Bu rehberlik, bizi mutlu ve bereketli bir hayata yönlendirir. Namaz kılmak gibi bireye fayda sağlayan konuları ve komşulara iyilik yapma, aileye sevgi gösterme, dürüstlük ve hayvanlara şefkat gösterme gibi tüm topluluğa fayda sağlayan konuları içerir.

Yüce Allah, put, Güneş, Ay, haham, keşiş ve hatta peygamber gibi kendisinden başka herhangi birine ya da herhangi bir şeye tapınmamızı yasaklamıştır. O'nun ortaklara ya da araçlara ihtiyacı yoktur. Herkes Allah'a doğrudan ve istediği zaman ibadet edebilir.

Tanrı, insanlara bu dünyayı bir sınav olarak vermiş ve bu sınavı farklı şekillerde geçiren insanlar bulunmaktadır. Hayatta bize neyin olacağını kontrol edemeyiz, ancak başımıza gelenlere verdiğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Zorluklarla karşılaştığımızda sabretmek ve kolaylık zamanlarında Tanrı'ya şükretmek ve O'nu överek, O'na yaklaşmamıza ve Cennet'e girmemize neden olabilecek yollardan biridir. Ayrıca, Tanrı bize emirlerini ihmal edip O'na isyan ettiğimiz takdirde Cehennem ateşinin azabıyla karşılaşacağımız konusunda uyarıda bulunmuştur.

O halde şimdi ne yapmalıyım?

Bir insanın imanını sınavı, akıl yürüterek düşünmek, Tanrı'nın varlığının işaretlerini tanımak ve O'nun emirlerine uymak, yasaklanmış şeylerden kaçınmaktır. Bir kişi, sadece kendini Allah'ın emirlerine teslim ederek bunu gözlemleyebilir. Bu şekilde bir kişi, Arapça'da Allah'ın emirlerine teslim olmak anlamına gelen gerçek bir "Müslüman" haline gelir.

Yüce Allah İslam'ı, önceki durumları, inançları veya mevcut halleri ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmıştır. Bu nedenle, herkes sadece aşağıdaki şahadeti telaffuz edip inanarak, anlamını bilerek ve buna göre hareket ederek Müslüman olabilir:

"Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir."

İSizce yaratıldığınız amaca hizmet etmek, gerçeği kabul etmek ve ona uymak, Yaratıcı'nın varlığını kabul etmek ve O'na layıkıyla ibadet etmek için çalışma zamanı gelmedi mi?

Our Official **WEBSITE**
To **DONATE** to projects



304 صبايح السالم - قطعة 3 - شارع 10

مبنى 84 - دور 3 - مكتب 10

الخط الساخن: 9772 2526

واتساب: 9980 4542

albayan.kw@outlook.com

ما الغاية من الحياة؟ تركي

Hayatın amacı nedir?



جمعية البايان للتعارف بالاسلام

Al Bayan association to introduce Islam

Ano ang layunin ng buhay na ito?



- Saan nanggaling ang tao? Bakit nagkaroon ng tao sa mundo na ito? Saan pu-

Ang mga tanong na ito ay kabilang sa mga unang tanong na iniisip natin kapag hinahanap natin ang layunin ng ating pag-iral at ang layunin ng ating buhay at ito ay: "Saan tayo nanggaling?"

Nilikha ba ang tao sa pamamagitan ng hindi inaasahan na pagkakataon? O nilikha ba siya ng matalinong Lumikha? Ang pagkilala sa pagkakaroon ng Maylalang ay ang unang hakbang upang maunawaan ang ating tunay na layunin sa buhay. Maraming lohikal at makatwirang dahilan para sa bisa ng paniniwala sa pagkakaroon ng Lumikha. Maikling binanggit namin ang tatlo sa kanila tulad ng sumusunod:

- 1 Ang pinagmulan ng sansinukob

Ang pinagmulan ng sansinukob ay ang unang patunay ng pagkakaroon ng Diyos.

- At maaari mong isipin na ikaw ay naglalakad sa disyerto at nakahanap ng relo. Alam natin na ang relo ay binubuo ng salamin, plastik, at metal. Ang salamin ay gawa sa buhangin, ang plastik ay gawa sa petrolyo, at ang metal ay nakuha mula sa lupa - at lahat ng elementong ito ay matatagpuan sa disyerto. Maniniwala ka ba na ang relo ay nabuo mismo? Kung saan sumikat ang araw, pagkatapos ay umihip ang hangin, kumikidlat, pagkatapos ay lumutang ang langis sa ibabaw at hinaluan ng buhangin at mineral, pagkatapos ang orasan ay binuo sa milyun-milyong taon sa pamamagitan ng hindi inaasahan na pagkakataon o kalikasan?

Ang karanasan ng tao at simpleng lohika ay nagpapatunay sa atin na ang isang bagay na may simula ay hindi maaaring umiral mula sa kawalan; Hindi niya kayang likhain ang kanyang sarili. Samakatuwid, ang pinaka-makatuwirang paliwanag ay mayroong isang Lumikha na naglikha ng sansinukob na ito. Ang "Lumikha" na ito ay dapat na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam sa lahat mula nang Kanyang pinasimulan ang buong sansinukob at nilikha ang "mga batas ng agham" upang pamahalaan ang sansinukob. Ang lahat ng mga katangiang ito ay bumubuo ng pangunahing konsepto ng Diyos, ang Lumikha ng sansinukob. Ito ay ganap na naaayon sa modernong agham, na nagpapatunay na ang uniberso ay may hangganan at ito ay may simula.

- Maaaring itanong ng ilan: "Sino ang lumikha sa Diyos?" Ang Diyos na Lumikha ay iba sa Kanyang nilikha. Ang Diyos walang-hanggan at walang simula; Samakatuwid, ang tanong kung "Sino ang lumikha sa Diyos?" ay isang hindi makatwirang tanong.

2. Ang Perpektong paglikha ng uniberso

Ang ikalawang ebidensiya na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang May-Lahat na Lumikha ay ang kumpletong kaayusan at balanse ng masalimuot na uniberso na ito.

- Maraming mga katangian ng uniberso na ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ito ay dinisenyo upang ihanda ang mga tao para sa buhay sa partikular, tulad ng distansya sa pagitan ng Mundo at ng Araw, ang kapal ng crust ng Mundo, ang porsyento ng hangin/oxygen sa atmospera, at maging ang antas ng mundo. Kung ang mga sukat na ito ay bahagyang naiiba kaysa sa ngayon; Ang pamumuhay sa mundong ito ay naging imposible.

Dahil ang orasan na ito sa disyerto ay dapat na may isang bihasang gumawa upang sabihin sa atin ang oras nang tumpak, at ang mundong ito ay dapat ding magkaroon ng isang maalam na gumagawa upang mapanatili ito. Ang himala ba na ito ay maaaring mangyari nang mag-isa?

Kapag sinusuri natin ang sistemang ito, mga batas, at banayad na pag-susuri sa ating sarili at sa buong sansinukob, hindi ba makatuwiran na dapat magkaroon ng tagapag-ayos para sa mga bagay na ito? Ang pinakamahusay na paliwanag para sa "tagapag-ayos" na ito ay ang pagkakaroon ng Diyos - ang Nag-iisa - na lumikha ng kaayusan na ito sa uniberso.

- Kung babasahin natin ang Banal na Qur'an, makikita natin ang kahulugan ng sumusunod na talata: (Katotohanan, sa paglikha ng mga langit at lupa at ang pagpapalitan ng gabi at araw ay mga tanda para sa mga may pang-unawa) [Surat Al Imran: 190].

- 3 Pahayag mula sa Diyos

- Tungkol naman sa ikatlong katibayan na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng Diyos, ito ang tunay na kapahayagan na ipinadala ng Diyos sa sangkatauhan upang patunayan ng Makapangyarihang Diyos ang kanyang pag-iral

- May malinaw na katibayan na ang Qur'an - ang banal na aklat ng relihiyong Islam - ay salita ng Diyos. Sa ibaba ay isang maikling buod ng ebidensiya na sumusuporta na ang Qur'an ay tunay na salita ng Diyos.

Dahil ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa atin ng Banal na Qur'an upang gabayan ang mga tao, ang aklat na ito ay naglalaman ng malinaw na katibayan ng pagkakaroon ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

• Ang Qur'an ay ipinahayag higit sa 1,400 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, naglalaman ito ng maraming siyentipikong katotohanan na hindi alam ng mga tao noong panahong iyon at kamakailang natuklasan ng modernong agham. Kabilang sa mga halimbawa nito ang: Tubig ang pinagmulan ng lahat ng mga nilalang na may buhay [Surat Al-Anbiya: 30]; Ang araw at buwan ay umiikot sa mga indibidwal na landas. [Surat Al-Anbiya: 33].

- Ang Qur'an ay naglalaman ng maraming makasaysayang katotohanan na hindi alam noong ipinahayag ang Qur'an, gayundin ang maraming mga hula na nagkatotoo nang maglaon.

• - Walang mga pagkakamali o kontradiksyon sa Qur'an, kahit na ang Banal na Qur'an ay ipinahayag sa loob ng 23 taon at sumaklaw sa malawak na hanay ng mga paksang may kaugnayan sa buhay na ito at kabilang buhay.

• - Iningatan ng Diyos ang buong Qur'an mula nang ipahayag ito sa orihinal nitong wika, Arabic, hindi tulad ng ibang mga aklat na wala na sa dalisay na kalagayan kung saan ipinadala Niya ang mga propeta.

• • May malinaw, dalisay at unibersal na mga turo sa Qur'an na tumutugon sa likas na pananampalataya na umiiral sa kalikasan sa mga tao at nagpapaliwanag sa atin ng mga katangian ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

• Ang Qur'an ay may malalim na epekto sa kaluluwa ng tao, at lahat ng nakakarinig nito ay nakakaranas ng ganitong epekto

• - Inihayag ng Diyos ang Qur'an kay Propeta Muhammad (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at pagkalooban siya ng kapayapaan), na kilala sa buong kasaysayan na hindi nakababasa o nakasusulat, ngunit ang Qur'an na ito ay naglalaman ng kakaibang istilo ng wika at kilala sa buong mundo bilang ang tugatog ng kahusayang magsalita ng Arabe at katagandang pangwika.

Ang katotohanan na ang Banal na Quran ay nag - mula sa Allah ay ang pinaka - lohikal na paliwanag sa kakaibang aspeto nito na hindi magaya.

Nawa'y gabayan ng Diyos ang lahat ng tao tungo sa kabutihan

- Kapag kinilala natin na nilikha tayo ng isang matalinong Lumikha, napagtanto natin na ituturo Niya sa atin ang layunin ng ating pag-iral, ngunit paano natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos mula sa atin? Nabubuhay ba tayo ng pagsubok at pagkakamali o tinutukoy natin ang layunin ng ating pag-iral

sa ating sarili? Sinusunod ba natin ang karamihan kahit mali sila? Ang sagot ay hindi.... Ipinadala ng Diyos ang mga sugo at ipinadala ang mga aklat upang sabihin sa atin ang layunin ng ating pag-iral.

- Nagpadala ang Makapangyarihang Diyos ng Sugo at kahit isang mensahero sa bawat bansa, lahat sila ay may dalang iisang mensahe: upang sambahin ang Diyos lamang at upang sundin ang gabay ng Dakilang si Allah. Kabilang sa mga mensaherong ito ay sina Adan, Noah, Abraham, Moises, Hesus, at Muhammad, (sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala).

Ang Propeta Muhammad, (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan), ay ang huling sanga sa tanikala ng mga propeta at ang pinakadakila sa mga tao sa mga tuntunin ng katapatan, katarungan, awa at katapangan. Siya ay ipinadala kasama ang Qur'an - ang huling kapahayagan na ipinahayag mula sa Diyos sa mga tao sa mundo upang turuan ang mga tao kung paano ilapat ang mga turo ng Qur'an sa kanilang buhay

- Ang Qur'an ay isang aklat ng patnubay, dahil ipinapaliwanag nito ang marami sa mga pangunahing konsepto sa buhay ng mga tao, tulad ng layunin ng ating pag-iral at sino ang Diyos? At ang mga gawa na iniibig at kinalulugdan ng Diyos, at yaong Kanyang kinasusuklanan at kinapopootan, at ang mga kuwento ng mga naunang propeta at ang mga aral na natutunan mula sa kanila, at ang mga balita tungkol sa Langit, Impiyerno, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Nilalayan din ng Qur'an na linawin ang mga maling paniniwala tungkol sa kalikasan ng Diyos, tulad ng paglilinaw sa kalikasan ni Kristo, (sumakaniya nawa ang kapayapaan), at sa kanyang tungkulin, at paghahambing nito sa kalikasan ng Panginoong Makapangyarihan.

- Nagsagawa si Hesuskristo ng maraming himala - tulad ng iba pang mga propeta - at nanawagan para sa pagsamba sa Diyos lamang (Qur'an, Surat Maryam 36)